



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับปฏิบัติการ)

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับปฏิบัติการ) โดยกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับปฏิบัติการ)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ลำดับที่ ๑ : นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์ เลขประจำตัวสอบคัดเลือก ๐๐๑

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในการสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้สมัครได้ยื่นพร้อมรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หรือไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือกได้ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบคัดเลือกนั้น ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือกตั้งแต่ต้น

๒. หลักสูตรระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้

๒.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย ๕๐ ข้อๆ ละ ๒ คะแนน) ทั้งนี้ ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ตามผนวก ข.) แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย ๕๐ ข้อๆ ละ ๒ คะแนน) ทั้งนี้ ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ตามผนวก ค.) แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ (การสอบสัมภาษณ์)

๓. กำหนดวันเวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับปฏิบัติการ) ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. : ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป : ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ไปถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบคัดเลือก โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (ตามผนวก ก.) แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๔. การประกาศผลและการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นาวาตรี

(เสวก จ้อยสองสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

